



สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ สพฉ 117 / 2561

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/ผู้อำนวยการวิทยาลัย การสาธารณสุข/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/สาธารณสุขอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการฯ จำนวน 1 ชุด
2. ใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพยาบาลในการวิจัย : การพัฒนางานประจำให้เป็นงานวิจัยและงานวิจัยทางการพยาบาล งบประมาณปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างนักวิจัยที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เชิงบูรณาการ โดยจัดให้ฝึกปฏิบัติทำวิจัยอย่างมีระบบ ในพื้นที่จริงตามหลักวิชาการ และสร้างแรงบันดาลใจในการ นำประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ทำวิจัยหลังสำเร็จการฝึกอบรม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายนักวิจัย ทางการพยาบาลจากหน่วยราชการ สถาบัน องค์กรต่างๆ ให้เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญพยาบาลผู้ที่สนใจ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและ/หรือได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงานอื่น ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2561 โดยส่งชื่อผู้เข้าร่วมเป็นทีมและ ชื่อโครงการวิจัย ทีมละไม่เกิน 3 ท่าน แต่ละหน่วยงานสามารถสมัครได้เกิน 1 ทีม

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิจัยจากต้นสังกัด และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จะสนับสนุนค่าวิทยากร ค่าสถานที่ และเอกสารประกอบการประชุม สำหรับหน่วยคณะกรรมการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระหว่างดำเนินการ ของจากสภาการพยาบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเอ๋อมพร กาญจนรังษิษฐ์)

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 080-8952065

E-mail: natned01@gmail.com